

Bản tin Văn phòng JICA Việt Nam

Số 78 (Tháng 3 năm 2023)

Thông điệp từ Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam



Xin chào các bạn! Tôi tên là Sugano Yuichi, nhận nhiệm vụ là Trưởng Đại diện Văn phòng Việt Nam của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Việt Nam) từ ngày 1/3/2023.

Đây là lần thứ hai tôi được cử sang công tác tại Việt Nam. Nhiệm kỳ đầu tiên của tôi tại Văn phòng JICA Việt Nam là từ năm 1999 đến 2002, cách đây đã hơn 20 năm. Khi đó tôi phụ trách các dự án trong lĩnh vực giao thông và phát triển đô thị.

Tôi thấy mình thật may mắn khi được giao nhiệm vụ lần này vì năm 2022 đánh dấu 30 năm Hợp tác ODA Nhật Bản tại Việt Nam và năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết

lập quan hệ ngoại giao. Đây là những dấu mốc quan trọng minh chứng cho quan hệ bền chặt giữa hai nước và sự đóng góp của ODA Nhật Bản cho sự phát triển của Việt Nam.

Là cơ quan chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động Hợp tác phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam, JICA Việt Nam nằm trong top 5 văn phòng nước ngoài lớn nhất của JICA trên toàn cầu, với hơn 100 dự án đang thực hiện, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao thông, năng lượng, nông nghiệp, v.v...

TIÊU ĐIỂM

JICA tham gia lễ hội Nhật Bản – Việt Nam lần thứ 8 (Trang 2)

Khảo sát mức độ phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin tại Bình Định (Trang 4)

JICA hợp tác phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp (Trang 5)

Khóa đào tạo cơ bản chuyên gia tư vấn về khởi nghiệp và kinh doanh mới (Trang 6)

Là Trưởng Đại diện của Văn phòng JICA Việt Nam, tôi xin được chia sẻ với các bạn về kế hoạch hợp tác của JICA tại Việt Nam trong thời gian tới:

Nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19, việc phát triển cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sau phục hồi là vô cùng quan trọng. JICA đã và đang hợp tác một cách nhất quán và chặt chẽ để phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam, từ giai đoạn phát triển kế hoạch tổng thể đến xây dựng phần cứng với tầm nhìn trung và dài hạn. Trong tương lai, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục hợp tác theo định hướng này.

Đồng thời, chúng tôi cũng hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo việc vận hành và bảo trì các cơ sở hạ tầng đã được xây dựng một cách hiệu quả.

Cùng với những hoạt động trên, điều quan trọng là giảm thiểu nhóm người không tiếp cận được lợi ích của tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, chúng tôi muốn tập trung hợp tác vào các lĩnh vực như phát triển nông thôn, y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Việt Nam.

Ngoài ra, các công ty tư nhân, chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ/tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức khác của Nhật Bản cũng bày tỏ sự quan tâm lớn tới Việt Nam.

Vì vậy, JICA xây dựng danh mục hợp tác có thể tận dụng đầy đủ kinh nghiệm, kiến thức và công nghệ của không chỉ các cơ quan chính phủ của Nhật Bản mà còn của các tổ chức này, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội cho nhiều người, nhiều tổ chức của Nhật Bản trong việc đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam.

Trên đường từ sân bay Nội Bài về Văn phòng JICA Việt Nam, qua Cầu Nhật Tân tuyệt đẹp và nhìn thấy rất nhiều ô tô, xe máy trên đường, tôi nhận ra Việt Nam đã có nhiều đổi thay lớn, và điều này đem đến cho tôi một cảm xúc tràn đầy năng lượng và niềm tin vào tiềm năng của đất nước này. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa tri thức, kinh nghiệm của Nhật Bản với động lực cũng như tiềm năng của Việt Nam chắc chắn sẽ đẩy mạnh sự phát triển bền vững của hai nước cũng như của cộng đồng ASEAN.

JICA sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các ban ngành, tổ chức đối tác phía Việt Nam nhằm hiện thực hóa những mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam. Với tư cách là Trưởng Đại diện của JICA Việt Nam, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Xin cảm ơn!

JICA tham gia lễ hội Nhật Bản – Việt Nam lần thứ 8

Ngày 25-26/2, Lễ hội Nhật-Việt lần thứ 8 đã được tổ chức tại Công viên 23 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, JICA cũng góp mặt tại lễ hội với hai gian hàng, trong đó có một gian kết hợp JICA x Kawasaki Frontale.

Tại gian hàng JICA có hoạt động chụp ảnh cùng mô hình tàu Metro và đồ vui có thưởng về dự án đường sắt đô thị Tp.HCM (đoạn Bến Thành – Suối Tiên - Tuyến Metro số 1), đồng thời có các hoạt động trải nghiệm văn hóa Nhật Bản của trường Đại học Việt Nhật.



Gian hàng JICA tập nập khách tham quan



Giới thiệu Đại học Việt Nhật tại gian hàng JICA



Mô hình tuyến Metro số 1 tại gian hàng JICA



Trẻ em tham gia lớp luyện tập toán tại gian hàng Kawasaki Frontale



Người ghé thăm gian hàng trải nghiệm đi bộ với gậy tại gian hàng Kawasaki Frontale

Trong khi đó, gian hàng JICA x Kawasaki Frontale tổ chức các chương trình nâng cao sức khỏe và lớp luyện tập toán.

Sau khi tham quan hai gian hàng, nhiều khách bày tỏ rằng họ đã biết được nhiều điều hơn về tuyến đường sắt đô thị thông qua các câu đố, đồng thời học được những phương pháp mới để cải thiện sức khỏe thông qua việc sử dụng các công cụ vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam, cũng như cách trẻ em có thể vừa học toán vừa rèn luyện thân thể.

Ngày 25/2, báo chí Việt Nam đã ghé thăm gian hàng JICA và phỏng vấn ông Shimizu Akira, Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam.

Ông cho biết, JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam thông qua các dự án xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, mang đến những giá trị về thể thao cho tất cả mọi người bất kể giới tính, tuổi tác, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề xã hội ngày càng gia tăng.

Ngoài ra, vào ngày 26/2, Akari Nakatani, một youtuber nổi tiếng người Nhật, cũng đã đến thăm cả hai gian hàng, chụp ảnh tại các gian hàng và trải nghiệm chương trình nâng cao sức khỏe, mang đến bầu không khí vô cùng sôi nổi.

Khảo sát mức độ phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin tại Bình Định

Ngày 20-21/2/2023, tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, trường Đại học Kanazawa (Nhật Bản) và các cơ quan liên quan phía Việt Nam đã tổ chức buổi họp chia sẻ kết quả tập huấn tại địa phương, thảo luận về kế hoạch hoạt động cho tài khóa 2023 của “Dự án cải thiện sự phát triển của trẻ sơ sinh nhẹ cân tại khu vực bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nặng ở Việt Nam”, trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát triển JICA.

Tại cuộc họp, đại diện Đại học Kanazawa và Trung tâm Y tế huyện Phù Cát đã báo cáo chia sẻ về hoạt động tập huấn kỹ thuật về phân tích hàm lượng dioxin và hoóc môn trong mẫu máu và sữa mẹ, những hoạt động tập huấn cho cán bộ y tế địa phương liên quan đến giáo dục sức khỏe bà mẹ trẻ em đã thực hiện từ trước tới nay, đồng thời tích cực trao đổi thảo luận về kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Sau buổi họp, đoàn đã tới thăm những gia đình có trẻ sơ sinh nhẹ cân. Dựa trên những thông tin của cuốn Sổ tay theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các chuyên gia đã xác nhận được tình trạng phát triển của trẻ và đưa ra những tư vấn về sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho trẻ.



Thăm nhà dân

Thực hiện tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định - một trong những khu vực bị ô nhiễm chất độc da cam/dioxin nặng nhất tại Việt Nam, Dự án hướng tới các đối tượng là trẻ sơ sinh nhẹ cân, nghi ngờ là do tác nhân của chất độc da cam/dioxin trong cơ thể người mẹ, với mục tiêu là cải thiện tình trạng chậm phát triển của trẻ sơ sinh nhẹ cân thông qua phát triển nguồn nhân lực tư vấn, hướng dẫn dinh dưỡng, cai sữa sớm để tăng cường sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.

*Trong khuôn khổ “Dự án triển khai Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em”, JICA đã hỗ trợ biên soạn và phát triển cuốn Sổ Mẹ và bé tại Việt Nam. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang chủ động phổ cập cuốn Sổ tay này tới tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc.



Phỏng vấn người dân

JICA hợp tác phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp

Ngày 24/2 vừa qua, 10 thực tập sinh đầu tiên được tuyển chọn bởi các nghiệp đoàn và công ty tiếp nhận phía Nhật Bản thông qua phỏng vấn, đã cùng phụ huynh của mình tham dự Lễ nhập học bắt đầu khóa đào tạo kiến thức nông nghiệp thuộc Dự án do JICA tài trợ “Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)”.

Dự án này vận hành dựa trên mục tiêu đã có về chế độ Thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài, nhằm mục đích “hợp tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc học tập các kỹ năng, công nghệ kỹ thuật tại Nhật Bản, và sau khi trở về nước sẽ vận dụng những kỹ năng, công nghệ kỹ thuật đã học để cống hiến cho sự phát triển đất nước mình”.

Sau khi nhập học, các thực tập sinh sẽ bắt đầu tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật và kiến thức nông nghiệp trong 6 tháng tại cơ sở đào tạo thuộc VNUA.



Lễ nhập học của thực tập sinh kỹ năng khoá 1

Dự kiến mùa hè này, các thực tập sinh sẽ bắt đầu chương trình thực tập tại tỉnh Chiba, Nhật Bản, trong vòng 3 năm, và được kỳ vọng sẽ phát huy tích cực kiến thức đã học tại doanh nghiệp hoạt động về nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc sau khi về nước.



Thực tập sinh kỹ năng, phụ huynh, nhân viên công ty IDS tham dự Lễ nhập học của thực tập sinh kỹ năng khoá 1

Khóa đào tạo cơ bản chuyên gia tư vấn về khởi nghiệp và kinh doanh mới

Khóa đào tạo cơ bản chuyên gia tư vấn về khởi nghiệp và kinh doanh mới kéo dài 3 ngày đã được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ “Dự án thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển ngành công nghiệp” do JICA và Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp thực hiện.

Để tiếp nối thành công của khóa đào tạo đầu tiên được tổ chức năm 2022 với 63 học viên thông qua hình thức giảng dạy từ xa, phía Việt Nam đã đề nghị tổ chức khóa đào tạo lần thứ 2 theo hình thức trực tiếp do giảng viên Magame Tadashi (Công ty TNHH Harmonylink) đảm nhiệm.

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (TAC) đã lựa chọn học viên là 110 chuyên gia tư vấn xuất sắc, trong đó có 50 học viên tại Hà Nội và 60 học viên tại Tp.HCM, trong số rất nhiều ứng viên đăng ký tham gia khóa học này.

Trong thời gian tới, dự kiến Khóa học ứng dụng (tháng 3) và Khóa học thực hành (tháng 8, 9) sẽ tiếp tục được tổ chức tiếp nối khóa học lần này. Thông qua các bài giảng và thực hành trong 3 khóa học, học viên sẽ tiếp thu được một cách toàn diện, thực tế và có hệ thống các chiến lược dẫn dắt khởi nghiệp và doanh nghiệp mới đi đến thành công.

Dự án kỳ vọng các học viên hoàn thành 3 khóa học này sẽ phát huy được các phương pháp, kiến thức đã học để có thể gánh vác thành công vai trò hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa và ngành công nghiệp hỗ trợ khối nhà nước và tư nhân, trên cơ sở áp dụng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam và các biện pháp hỗ trợ ngành công nghiệp hỗ trợ.



Các học viên tại Hà Nội



Các học viên tại Tp.HCM

Contact Us

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) - Văn phòng Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024-3831-5005; Fax: 024-3831-5009;

Website: <http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/index.html>

Facebook: <https://www.facebook.com/jicavietnam/>